



กรมการศึกษานานาชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โรงเรียนราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

# **BSRU COUNCIL NEWSLETTER**

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



กิจกรรมนำความรู้



๑๙ มกราคม วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)



วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จพระยา จัดพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวตตาม ศาลต่าง ๆ ทั้ง ๗ แห่ง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชมรมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย พากย์คำสดุดีประกอบวงเครื่องสูง จากวิทยาลัยการดนตรี การแสดงระบำดอกบัว จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา การแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนฟันม่าน จากมูลนิธิสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพิธีมอบโล่เกียรตินิยมแก่ผู้ที่ได้รับพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ ผู้ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษา





กิจกรรมนำความรู้



นิทรรศการทางวิชาการ และการเสวนาทงวิชาการ เรื่อง "สมเด็จพระยาบรมมหารัศรีสรวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากฝั่งธนบุรี"



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหารัศรีสรวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ และการเสวนาทงวิชาการ เรื่อง "สมเด็จพระยาบรมมหารัศรีสรวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์อันเนื่องมาจากฝั่งธนบุรี" วิทยากรโดย คุณสมปอง ดวงไสว คุณสันติ เศรษฐวิมล คุณธีรนนท์ ช่วงพิชิต โดยมี ผศ.ดร.ชัชศรีณย์ จิตคงคา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔

มหัศจรทยา  
บรมมหารัศรีสรวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์อันเนื่องมาจากฝั่งธนบุรี  
นิทรรศการและการเสวนาทงวิชาการ  
บรมมหารัศรีสรวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์อันเนื่องมาจากฝั่งธนบุรี  
วิทยากร : คุณสมปอง ดวงไสว • คุณสันติ เศรษฐวิมล • คุณธีรนนท์ ช่วงพิชิต  
พิธีกรเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชศรีณย์ จิตคงคา



ขอขอบคุณจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



กิจกรรมนำความรู้



ภาพบรรยากาศ การแสดงละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน



วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ผศ.ลลิตา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดง กล่าวรายงานโดย อาจารย์นิตาชล ฉัตรทอง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชม ณ เวทีกลาง หน้า GSB StartUP





กิจกรรมนำความรู้



สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  
แด่สมเด็จพระยาบรมมหารัศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) และประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ สมาคมศิษย์เก่า  
บ้านสมเด็จพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  
แด่สมเด็จพระยาบรมมหารัศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.ดร.  
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บุคลากร คณาจารย์ และ  
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา เข้าร่วมพิธีและการประชุม  
เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา







## รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔  
มีมติในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

**เห็นชอบ** ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

**อนุมัติ** (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..)  
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

**รับทราบ** (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง







**อนุมัติ (ร่าง)** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย



**อนุมัติ (ร่าง)** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี



**อนุมัติ (ร่าง)** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

**เห็นชอบ** การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้  
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕



รู้จักกับสภา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม  
กิจการมหาวิทยาลัยสัญจร



ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ทองएम สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการนี้คณะกรรมการได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง วารี่รักในมิติของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอความต้องการด้านบุคลากรจากธุรกิจสาขาบริการน้ำพุร้อน (Mineral & Thermal Springs) การท่องเที่ยวสุขภาพ (Wellness Tourism) ระบบเศรษฐกิจ เวลเนส (Wellness Economy) ณ จังหวัดกระบี่







โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วม  
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูสมรรถนะ  
เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑



วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกษต์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่าต้นแบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง และเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ กลุ่มได้แก่



- ห้องที่ ๑ รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
  - ห้องที่ ๒ ครูดต้นแบบด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  - ห้องที่ ๓ ข้อมูลความโดดเด่นของแต่ละกลุ่มราชภัฏ
- ณ โรงแรม อัสคิน แกรนด์ คอนเวนชั่น



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ





# งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวทอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และศาลพระภูมิ เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลัยคล้องดาบ และคุณปริยญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๗. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๘. ท้องถิ่นอำเภออุททอง

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากคณะและหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา โรงเรียน และผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งภายในงานมีการอ่านประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) การกล่าวคำปราศรัยและให้โอวาทแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี ดังนี้

๑. ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
๓. ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
๔. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น





กิจกรรมนำความรู้



### โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ : การส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : การส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การศึกษาอุทกพลารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) โครงการดังกล่าวมีขอบข่ายของกิจกรรมจำแนกเป็น ๒ ส่วนดังนี้



๑. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม นำโดย **คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี** และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประสานงานของ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา แจ้คนาลาว ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาอุทกพลารวดี** ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การโยนข้าวในแปลงนาสาธิต การลงนามความร่วมมือ (MOU) และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี



๒. กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาทั้งมิติด้านความเก่ง โดยการ Upskill Reskill และ New Skill ให้บุคลากรมีศักยภาพ มีสมรรถนะ และมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง (Agile) ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลลัพธ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคตลอดเวลา และมีมิติด้านความดี โดยมีบรรยากาศของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมีวินัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามค่านิยมร่วมด้าน MORALITY ซึ่งความหมายของคำโดยองค์รวมหมายถึงความมีคุณธรรม



กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ประกอบด้วย **ศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ และคุณยศ วัชรคุปต์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI)** นอกจากนี้ **อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ** ยังได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความจำเป็นในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่จะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ในส่วนของวิทยากรภายใน นำโดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกษมขมา อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี** ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่เป็นประเด็นเชิงนโยบาย ได้แก่ การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THE Impact Rankings) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX และ AUN-QA)

กิจกรรมในครั้งนี้สามารถบรรลุประโยชน์ในการเสริมสร้างให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีทักษะและสมรรถนะสูงขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดในด้านการ Reskill Upskill หรือ New Skill สามารถพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital Organization รวมถึงการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเกิดสังคมแห่งความเอื้ออาทร อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปราศจากปัญหาอุปสรรคภายใน และทำให้การบริหารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยมีการยกระดับสูงขึ้นและเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนต่อไป





## "ดอกจانب้านเชียงใหม่" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘



วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรศ.สายณ พุทธลา รองอธิการบดีในนาม หัวหน้าคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.ณัฐ ตันเทตติย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ “ดอกจانب้านเชียงใหม่” คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.พาสีทิพย์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) อธิการบดีมหาวิทยาลัย ๑๒๒ แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดย ผศ.ดร.คณิตรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ดอกจانب้านเชียงใหม่” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว หรือดอกจันใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมายว่าเครือข่าย มหาวิทยาลัยทั้งมวลร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะ ในการแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัคปรสามานสามัคคีกัน นอกจากนี้ ยังได้นำ “คุณทองโบราณ” มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชคในการแข่งขัน กีฬา นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี สร้างสีสันพิธีเปิด โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีการแข่งขันจำนวน ๓๕ ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๒๒ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา นำโดย ผศ.ธีรวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการ นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวน ทั้งสิ้น ๑๐ ชนิดกีฬา ได้แก่ แชกปีดตะกร้อ บาสเกตบอล ๓x๓ เอเอ็มที เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เพาะกาย ครอสเวิร์ด วูตวู้ เทควันโด และฮักกีโด นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนักศึกษา



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ  
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘ โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
<http://uc.bsru.ac.th>